



ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง การประชุมเศรษฐกิจโลกประจำปี ๒๕๕๒ ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ในการประชุมเศรษฐกิจโลกประจำปี ๒๕๕๒ ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประเด็นแจ้งให้ทราบ ดังนี้

๑. ได้ประชุมและมอบนโยบายให้เอกอัครราชทูต อัครราชทูต และกงสุลใหญ่ ประจำประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและแอฟริกาตอนเหนือ ซึ่งได้รับรายงานว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างประเทศเป็นไปในทางที่ดี และรับทราบปัญหาแรงงานไทย เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งแรงงานดังกล่าวเมื่อถูกส่งกลับประเทศไทยก็เปลี่ยนชื่อแล้วเดินทางกลับ เข้าประเทศนั้น ๆ ใหม่ ทำให้เสียภาพลักษณ์เพราะประเทศต่าง ๆ มีระบบตรวจสอบบุคคลที่ดี แต่ประเทศไทยยังไม่มีระบบตรวจสอบในเรื่องนี้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำลังประมวลปัญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

๒. มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ได้เสนอแนวความคิดเรื่องการท่องเที่ยว ที่มองไปข้างหน้าว่าควรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเสนอให้ประเทศไทย ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น

๓. ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนรัฐบาลประเทศต่าง ๆ มากกว่า ๒๐ ประเทศ ส่วนใหญ่ เป็นประเทศในกลุ่ม G ๒๐ ในเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยที่ประชุมเห็นว่า วิกฤตเศรษฐกิจ ในครั้งนี้จะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ ในด้านการท่องเที่ยว ปริมาณการเดินทางระหว่างประเทศลดลง กว่าร้อยละ ๒๐

๔. นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นแจ้งว่า ยินดีจะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในทวีป เอเชีย ดังนั้น ช่วงที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ คงจะได้หารือกันต่อไป

๕. มีการอภิปรายประเด็นการฟื้นเศรษฐกิจโลก การผลิตและการพัฒนา และปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารของโลก ว่า หากประเทศที่พัฒนาแล้วปิดเขื่อนกักการตลาด แทรกแซงราคา ประเทศกำลังพัฒนาจะไม่กระตือรือร้นในการพัฒนาคุณภาพอาหาร

๖. การจัดประชุมเศรษฐกิจโลก โดยปกติจัดที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมามีการจัดประชุมในภูมิภาคอื่น โดยใช้ชื่อว่า "Summer Davos" ซึ่งยังไม่เคยจัดในประเทศไทย ปีนี้จะจัดที่ประเทศเกาหลีใต้ ผู้จัดการประชุมดังกล่าวได้เสนอว่า จะนำนักธุรกิจชั้นนำของโลก มาแวะประเทศไทย ก่อนไปประชุมที่ประเทศเกาหลีใต้ หากประเทศไทยมีการเตรียมการต้อนรับที่ดี เป็นที่ประทับใจ ผู้จัดการประชุมดังกล่าวอาจเสนอให้จัดการประชุม "Summer Davos" ที่ประเทศไทย ในปีหน้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติรับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัชย์ สู่ประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

12 ก.พ. 2552

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๕ L2-18-52/นิต

www.cabinet.thaigov.go.th